



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑		
หัวข้อข่าว	คณะกรรมการกิจการสตรีฯ รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เร่งพิจารณากฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศ		

คณะกรรมการกิจการสตรีและครอบครัว ของรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวถึงร่างกฎหมายที่ยังค้างการพิจารณาในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศโดยระบุว่าจำเป็นต้องมีการทบทวนและเร่งพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อเตรียมเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาในการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีร่างกฎหมายหลายฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศที่ถูกเสนอโดยคณะกรรมการหลายคณะ ทั้งจากคณะกรรมการกิจการสตรีและครอบครัว คณะกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและแรงงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฯ คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการกลาโหม คณะกรรมการการเมือง และคณะกรรมการสังคมและสาธารณสุข เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการสตรีฯ จำนวน ๑๗ คน ร่วมกันแสดงจุดยืนและออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการสามัญชุดต่าง ๆ ดำเนินการทบทวนและเร่งรัดการพิจารณาร่างกฎหมายที่มีประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งยังคงค้างการพิจารณาอยู่ในคณะกรรมการแต่ละชุดเนื่องจากเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาสำคัญในสังคมที่ส่งสมมายาวนาน จนส่งผลกระทบต่อให้มีสตรีจำนวนหลายหมื่นคนต่างออกมาเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหายอย่างจริงจัง

คณะกรรมการกิจการสตรีฯ เห็นว่าปัญหาดังกล่าว ได้ลุกลามบานปลายในสังคมมากขึ้น จึงจำเป็นต้องแสวงหามาตรการจำเป็นเพื่อระงับยับยั้งโดยเร่งด่วน ขณะเดียวกันหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการ และฝ่ายบริหาร พึงตระหนักและให้ความสำคัญถึงการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของตน โดยเฉพาะการทบทวน และปรับปรุงมาตรการหรือกฎหมายระเบียบที่จำเป็นทั้งหลายอย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในสังคม และเป็นการป้องกันการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้างต้นที่ยังคงต้องเร่งดำเนินการพิจารณามีจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๑๓๐ ฉบับ ในจำนวนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการสตรีฯ จำนวน ๓๔ ฉบับ ส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ได้แก่

คณะกรรมการกฎหมาย “ร่างกฎหมายการลงโทษจำเลยที่กระทำการล่วงละเมิดทางเพศ”

คณะกรรมการการเมือง “ร่างกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดในองค์กรสาธารณะ”

คณะกรรมการการศึกษา “ร่างกฎหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษา”

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และการสื่อสารฯ “ร่างกฎหมายกิจการโทรคมนาคม”

คณะกรรมการกลาโหม “ร่างกฎหมายการคุกคามทางเพศตามระเบียบการรับราชการทหาร”

คณะกรรมการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฯ “ร่างกฎหมายการคุกคามทางเพศตามระเบียบการส่งเสริมวัฒนธรรมและการพลศึกษา”

คณะกรรมการการปกครองฯ “ร่างกฎหมายการคุกคามทางเพศตามระเบียบข้าราชการภาครัฐ”

คณะกรรมการสังคมและสาธารณสุข “ร่างกฎหมายการรักษาพยาบาล”

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและแรงงาน “ร่างกฎหมายมาตรฐานการทำงาน”

ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการกิจการสตรีฯ ได้เน้นย้ำว่าร่างกฎหมายทั้งหมดที่จำเป็นต้องเร่งทบทวน และพิจารณาให้แล้วเสร็จนั้น ไม่เพียงเป็นการป้องกันความเสียหายจากการคุกคามทางเพศแก่ผู้หญิงทั่วไปแล้ว แต่ยังเป็นปัญหาภายในครอบครัวที่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีหน้าที่พึงคำนึงถึง โดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว ทั้งภรรยาและบุตรสาวของตนเอง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการกระทำเหล่านั้นด้วย ดังนั้น การทำให้กฎหมายมีประสิทธิภาพสามารถบังคับใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลนั้น จึงเป็นการทำให้สังคมเกิดการพัฒนาก้าวหน้าไปได้ และประชากรสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเยี่ยงประเทศที่พัฒนาแล้ว

ที่มาของข่าว:	https://news.join.com/article/22905034
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๒๑/๖๑
ผู้ทาน/ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	